

TỈNH ỦY KIÊN GIANG
VĂN PHÒNG

*

Số 105-CV/VPTU

Gửi phát biểu của đồng chí Bí thư
Tỉnh ủy Đỗ Thanh Bình tại Hội nghị
lần thứ 3 Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh khóa XI

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Kiên Giang, ngày 24 tháng 12 năm 2020

Kính gửi: - Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh,
- Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc

Văn phòng Tỉnh ủy xin gửi các đồng chí phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Thanh Bình tại Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, ngày 04-12-2020, để nghiên cứu phục vụ công tác và chỉ đạo thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Văn Hiến

PHÁT BIỂU

**kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Thanh Bình tại
Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI
(Ngày 04-12-2020)**

- *Kính thưa các đồng chí đại diện các ban Đảng, Văn phòng Trung ương,*
- *Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,*
- *Thưa tất cả các đồng chí!*

Qua một buổi làm việc khẩn trương, trách nhiệm, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 3 mở rộng đã hoàn thành chương trình đề ra. Các đồng chí tham dự hội nghị đã thống nhất với báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021; báo cáo về nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2020, dự toán ngân sách năm 2021; tờ trình kế hoạch đầu tư công 2021; đồng thời có một số ý kiến đóng góp thêm một số vấn đề cụ thể. Các sở, ngành có liên quan đã giải trình, làm rõ một số vấn đề có liên quan. Đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến để hoàn chỉnh các văn bản, để ban hành triển khai thực hiện.

Để kết thúc hội nghị, tôi xin thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát biểu khái quát lại những nội dung chủ yếu của hội nghị và nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới:

1. Một số định hướng phát triển kinh tế-xã hội các vùng của tỉnh

Nhân hội nghị triển khai tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, cũng là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, tôi xin khái quát một số định hướng phát triển kinh tế-xã hội của các vùng trong tỉnh để các đồng chí nghiên cứu phục vụ công tác và chỉ đạo thực hiện trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Tỉnh ta chia làm 4 vùng: Vùng Tứ giác Long Xuyên, vùng Tây Sông Hậu, vùng U Minh Thượng, vùng Hải đảo. Mỗi vùng có thế mạnh riêng, nếu chúng ta khai thác có hiệu quả của từng vùng sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển nhanh và toàn diện hơn. Cụ thể:

1.1. Vùng Tứ giác Long Xuyên (gồm 05 huyện, thành phố: Rạch Giá, Hòn Đất, Kiên Lương, Hà Tiên và Giang Thành): Là vùng động lực chính về phát triển kinh tế của tỉnh, là đầu mối giao lưu, đối ngoại. Trong đó thành phố Rạch Giá là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh.

- Có tiềm năng, thế mạnh về thương mại - dịch vụ (Rạch Giá), công nghiệp vật liệu xây dựng (Kiên Lương), du lịch (Hà Tiên, Kiên Lương), sản xuất nông nghiệp chất lượng cao (Hòn Đất).

- Định hướng phát triển vùng này trong thời gian tới là phát triển đồng bộ công nghiệp, dịch vụ, du lịch, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Trong đó:

+ Tập trung phát triển cụm đô thị Kiên Lương-Hà Tiên thành cụm đô thị du lịch-dịch vụ tổng hợp-công nghiệp. Phát triển công nghiệp khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí phục vụ các ngành nông và ngư nghiệp, đẩy mạnh công nghiệp chế biến tinh nông thủy hải sản theo hướng xuất khẩu, công nghiệp điện.

+ Đẩy mạnh phát triển du lịch biển đảo, kết hợp tham quan danh thắng, di tích lịch sử; trong đó gắn kết phát triển vùng du lịch trọng điểm gồm: Hà Tiên - Kiên Lương - Rạch Giá.

+ Tiếp tục đẩy mạnh phát triển vùng nuôi tôm công nghiệp-bán công nghiệp tập trung (Kiên Lương, Giang Thành); phát triển nuôi lồng tại các khu vực ven biển, ven đảo (Hà Tiên, Kiên Lương).

+ Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, duy trì và nhân rộng các mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị ở Hòn Đất, Kiên Lương.

- Dự án trọng điểm cần quan tâm chỉ đạo, kêu gọi đầu tư, gồm: (1) Phối hợp bộ, ngành trong việc triển khai Dự án đường cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu. (2) Nghiên cứu, đề xuất chuyển các nhà máy nhiệt điện Kiên Lương thành điện khí, phát triển các cảng Ba Hòn, Hòn Chông, cụm cảng Hà Tiên. (3) Xúc tiến, kêu gọi và đẩy nhanh triển khai các dự án dân cư, đô thị ven biển Hòn Đất, Kiên Lương, Hà Tiên theo quy hoạch đô thị được duyệt.

1.2. Vùng Tây Sông Hậu (gồm các huyện: Châu Thành, Giồng Riềng, Tân Hiệp, Gò Quao): Là vùng động lực chính về phát triển nông nghiệp. Có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp chất lượng cao theo hướng hàng hóa lớn (Giồng Riềng, Tân Hiệp); phát triển nông nghiệp hữu cơ, cây trồng đặc trưng mang thương hiệu của địa phương (Châu Thành, Gò Quao). Là nơi tập trung khu công nghiệp lớn của tỉnh (Châu Thành).

- Định hướng phát triển trong thời gian tới là phát triển công nghiệp chế biến nông - thủy - sản, ưu tiên thu hút công nghiệp sử dụng nhiều lao động (may mặc, giày dép, lắp ráp). Cụ thể:

+ Tập trung chỉ đạo hình thành vùng sản xuất lúa chất lượng cao phục vụ cho xuất khẩu, phát triển mô hình cá - lúa, lúa - tôm. Tập trung cải tạo vườn tạp để phát triển cây ăn quả, với một số cây chủ lực phù hợp với các địa phương như: khóm, măng cụt, xoài... Hình thành vùng lúa chất lượng cao (Tân Hiệp, Giồng Riềng).

+ Phát triển Minh Lương thành trung tâm kinh tế tổng hợp của vùng, Giồng Riềng là trung tâm chế biến nông sản.

+ Quan tâm, phát triển nhà ở xã hội và các dịch vụ thiết yếu cho công nhân, người lao động ở các khu công nghiệp.

- Cần quan tâm chỉ đạo, kêu gọi đầu tư thực hiện các dự án: (1) Đẩy nhanh tiến độ đầu tư đường ven biển Rạch Giá - Châu Thành; nâng cấp, mở rộng các

quốc lộ 61, 63. (2) Hoàn thành mở rộng và triển khai đầu tư hạ tầng, thu hút đầu tư vào khu công nghiệp Thạnh Lộc; cụm công nghiệp Tác Cậu. (3) Rà soát, điều chỉnh quy hoạch để triển khai các dự án về trung tâm chế biến nông - thủy sản; trung tâm logistics của vùng.

1.3. Vùng U Minh Thượng (gồm các huyện: An Minh, An Biên, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng): Đây là vùng di tích cách mạng của tỉnh; là nơi bảo tồn và phát triển hệ sinh thái ngập nước đặc thù Tây Nam bộ.

- Thế mạnh của vùng này là tập trung phát triển các mô hình sản xuất tôm - lúa theo hướng hữu cơ, nuôi trồng thủy sản ven biển, du lịch sinh thái đặc trưng rừng ngập nước.

- Định hướng phát triển trong thời gian tới:

+ Tiếp tục phát triển nông nghiệp là trọng tâm, theo các mô hình tôm - lúa hữu cơ, phát triển nông nghiệp vùng đệm Vườn Quốc gia U Minh Thượng; nuôi trồng thủy sản ven biển. Tận dụng lợi thế của hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé để chuyển đổi sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng năng suất và chất lượng.

+ Đẩy mạnh phát triển du lịch vùng U Minh Thượng và phụ cận.

+ Phát triển An Biên thành trung tâm kinh tế của vùng.

- Các dự án trọng điểm cần quan tâm chỉ đạo, kêu gọi đầu tư, gồm: (1) Dự án trung tâm nghề cá lớn ở An Biên. (2) Sớm triển khai đầu tư và thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Xẻo Rô. (3) Hoàn thành Dự án tuyến đường ven biển, các cống ven biển để kiểm soát mặn - ngọt, phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho nhân dân. (4) Tạo điều kiện để phát triển nhà máy điện khí ở Xẻo Rô.

1.4. Vùng hải đảo (gồm: Kiên Hải, Phú Quốc): Là vùng phát triển du lịch biển đảo chất lượng cao, không chỉ của riêng Kiên Giang mà cả nước và mang tầm khu vực, quốc tế.

- Thế mạnh của vùng này là phát triển kinh tế biển, trọng tâm là du lịch chất lượng cao, du lịch biển đảo và nuôi trồng thủy sản quy mô lớn, công nghệ hiện đại.

- Định hướng phát triển trong thời gian tới:

+ Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, trở thành vùng động lực chính về kinh tế biển của tỉnh và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, trọng tâm là phát triển du lịch sinh thái chất lượng cao tầm cỡ khu vực và quốc tế (Phú Quốc). Khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch Kiên Hải, nhất là đối với quần đảo Nam Du.

+ Phát triển mạnh nuôi trồng thủy sản theo hướng nuôi công nghiệp, công nghệ cao (Kiên Hải).

- Các dự án trọng điểm cần quan tâm chỉ đạo, kêu gọi đầu tư, gồm: (1) Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trên đảo Phú Quốc. (2) Triển khai các dự án nuôi biển ở Kiên Hải. (3) Thu hút đầu tư dự án cảng nước sâu Nam Du (nhập khí LNG do Tổng Công ty PV POWER đề xuất).

2. Về báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020; nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Tỉnh ủy

2.1. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020

Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ 2015-2020, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, vừa tăng cường phòng, chống dịch, vừa thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, đồng thời tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo sâu sát, kịp thời, phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương và đạt được những kết quả tích cực quan trọng:

- Công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị được tập trung thực hiện đồng bộ, toàn diện. Chỉ đạo triển khai, quán triệt, cụ thể hóa kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, nhất là Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” gắn với tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng dư luận xã hội.

Lãnh đạo đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh và tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 hoàn thành đúng tiến độ theo kế hoạch và đạt kết quả tốt đẹp. Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội chu đáo, đúng quy định; văn kiện trình tại Đại hội được chuẩn bị công phu, có chất lượng. Việc giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được chuẩn bị kỹ lưỡng, theo đúng quy trình, quy định của Trung ương; kết quả bầu cử cấp ủy, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, ủy ban kiểm tra cơ bản đúng đề án nhân sự được cấp trên phê duyệt, bảo đảm cơ cấu ngành, lĩnh vực, chất lượng được nâng lên; tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở tăng; trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị đều đảm bảo tiêu chuẩn và tăng hơn so với nhiệm kỳ trước.

Công tác tổ chức, cán bộ thực hiện với khối lượng công việc rất lớn: Tập trung rà soát bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giai đoạn 2015-2020 và 2020-2025; trên cơ sở quy hoạch tiến hành sắp xếp, bố trí cán bộ lãnh đạo ở các sở, ngành, địa phương phục vụ công tác nhân sự đại hội.

Thực hiện việc sắp xếp tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, đơn vị sự nghiệp công lập và tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đạt kết quả khá tốt, đã giảm thêm 10 phòng chuyên môn, 20 đơn vị sự nghiệp; giảm được 735 biên chế, gồm: 64 công chức và 671 viên chức (nâng đến nay đã giảm được 67/362 phòng, ban chuyên môn, 84/100 đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện, đạt 84% kế hoạch và 3.076/3.745 biên chế, đạt 82,14% kế hoạch).

Thực hiện chủ trương một số chức danh không là người địa phương, hiện nay toàn tỉnh có 12 bí thư huyện, thành phố, 05 chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, 15 trưởng công an, 15 viện trưởng viện kiểm sát, 09 chánh án toà án nhân dân, 03 chỉ cục trưởng chỉ cục hải quan, 03 trưởng phòng tài chính, 10 chỉ cục

trưởng chi cục thuế huyện và liên huyện; 93 bí thư đảng ủy và 67 chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã không là người địa phương.

Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được tăng cường. Chỉ đạo thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19; kiểm tra, xử lý kịp thời tình hình thiên tai, dịch bệnh; đẩy nhanh tiến độ đầu tư công và các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp; quan tâm thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; chú trọng công tác đối thoại với công dân.

- *Về kinh tế:* Mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, kinh tế tỉnh ta duy trì tăng trưởng dương 3,05% (theo thống kê 9 tháng đầu năm nhiều tỉnh, thành trong cả nước tăng trưởng âm; cả nước dự kiến đạt 2,49%), quy mô nền kinh tế có bước nâng lên, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt, vượt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ. Có 13/19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, một số lĩnh vực đạt cao, tăng khá so với cùng kỳ như: Sản lượng lúa, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản, tổng thu ngân sách, xã nông thôn mới...

- *Văn hóa, xã hội* có chuyển biến tốt. Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và các sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh. Chất lượng khám, chữa bệnh từng bước được nâng lên, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 90%. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,69%.

- *Quốc phòng, an ninh* được củng cố, tăng cường, chủ quyền biên giới, biển, đảo được giữ vững. Phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn các ngày lễ, sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn tỉnh, nhất là bảo đảm an ninh, an toàn đại hội đảng bộ các cấp; tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ. Tăng cường công tác quản lý, xử lý nghiêm tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép và tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại.

- *Các hoạt động đối ngoại* tiếp tục được quan tâm thực hiện; tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, phối hợp giải quyết tốt các vấn đề phát sinh có liên quan đến an ninh biên giới, vùng biển, buôn lậu, công tác phòng-chống dịch bệnh Covid 19.

Đạt được kết quả nêu trên là nhờ sự cố gắng, phấn đấu cao của toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh, trong đó có vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự nỗ lực của từng cấp, từng ngành. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của các tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân vào thành tích chung của Đảng bộ trong năm qua.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như:

- Công tác chỉ đạo đại hội còn một số mặt hạn chế, việc chuẩn bị nhân sự ở một số cấp ủy vẫn còn bị động, lúng túng; một số trường hợp kết quả bầu cử chưa đúng theo dự kiến. Tỷ lệ kết nạp đảng viên, đoàn viên, hội viên đạt thấp.

- Một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội chưa đạt Nghị quyết đề ra, như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công (ước giá trị giải ngân đến cuối 2020 đạt 95,5% kế hoạch, đến nay mới đạt 61%), tổng vốn đầu tư toàn xã hội (96,5% kế hoạch), giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, trong đó du lịch giảm mạnh (giảm 40,7% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế giảm 75,6%), kim ngạch xuất khẩu (89,7%)... Thiệt hại do thiên tai còn lớn, làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Quản lý, khai thác và sử dụng đất đai, tài nguyên có mặt chưa chặt chẽ; tình trạng lấn chiếm, khai thác và chặt phá rừng diễn biến phức tạp. Việc chấp thuận chủ trương cho một số dự án đầu tư còn có diện tích chồng lấn đất rừng; vấn đề này cần chấn chỉnh rút kinh nghiệm sửa ngay, không để lặp lại trong thời gian tới.

- Quy mô trường, lớp nhỏ lẻ vẫn còn nhiều; hệ thống trường trọng điểm, trường chất lượng cao phát triển chậm; đội ngũ giáo viên còn thừa, thiếu cục bộ. Nhân lực ngành y tế chưa bảo đảm yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân (hiện còn thiếu 92 bác sĩ ở các chuyên khoa lao, phong, tâm thần, pháp y và giải phẫu bệnh). Chưa có biện pháp tốt trong quản lý và xử lý thông tin không đúng sự thật, thông tin xấu độc.

- Tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới, vùng biển; tội phạm về trật tự xã hội, tội phạm ma túy, cháy, nổ tăng so với cùng kỳ (tội phạm tăng 14 vụ, ma túy tăng 35 vụ, cháy nổ tăng 08 vụ). Tình trạng tàu cá của ngư dân sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép còn xảy ra. Một số vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài còn diễn ra ở một số địa phương.

Những hạn chế trên có nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan như báo cáo đã nêu. Về nguyên nhân chủ quan, ngoài các nguyên nhân đã nêu trong báo cáo, đề nghị các ngành, các địa phương, các cá nhân có liên quan phải soi rọi lại chức trách, nhiệm vụ của mình, nghiêm túc rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục trong thời gian sớm nhất (trong đánh giá cán bộ cuối năm, đề nghị các đồng chí lưu ý việc này).

2.2. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo tiền đề có tính chất quyết định cho việc cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và cho sự phát triển những năm tiếp theo. Trong nghị quyết năm đã nêu đầy đủ những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện; ở đây Tôi xin nhấn mạnh một số nhiệm vụ chủ yếu để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất, tập trung lãnh đạo thực hiện:

Trong năm 2021 nhiều nhiệm vụ phải làm, Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

(1) Tập trung chỉ đạo cụ thể hóa, triển khai, quán triệt và thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đặc biệt, khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh (vừa qua Ban Thường vụ

Tỉnh ủy đã cho ý kiến một bước dự thảo chương trình hành động của Tỉnh ủy, đang giao các cơ quan tham mưu tiếp tục chỉnh sửa để trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong thời gian sớm nhất. Quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là việc xây dựng chương trình hành động phải bao quát, toàn diện để thực hiện Nghị quyết Đại hội, nhưng không nhất thiết phải đề ra quá nhiều đề án, chương trình, kế hoạch mà phải chọn lọc có trọng tâm, có tính khả thi và phải đảm bảo nguồn lực để tổ chức thực hiện, trong đó ưu tiên chỉ đạo 3 khâu đột phá mà Đại hội đã xác định, đồng thời với quyết tâm phải xong việc xây dựng và triển khai thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ (quý II-2021)).

(2) Lãnh đạo tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cùng với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của nước ta trong năm 2021, nhằm để chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ mới. Với ý nghĩa đặc biệt như thế, đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo chặt chẽ từ khâu công tác chuẩn bị nhân sự, công tác tuyên truyền, các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ, đến việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử (Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 221-KH/TU và Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cấp tỉnh). Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các địa phương, các cơ quan tham mưu khẩn trương triển khai thực hiện các bước tiếp theo của công tác bầu cử theo đúng quy định của pháp luật.

(3) Lãnh đạo thực hiện đạt hiệu quả chủ đề năm 2021: *“Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; tạo chuyển biến rõ nét về công tác cải cách hành chính, trong đó chú ý nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh”*.

Đó là 3 nhiệm vụ trọng tâm Tỉnh ủy quyết tâm chỉ đạo để đạt hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong năm 2021.

Bên cạnh các nhiệm vụ trọng tâm được xác định nêu trên, cần chú ý lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ thường xuyên như:

** Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị*

- Triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng trên các mặt, trong đó: Chú trọng nâng lên chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ các cấp; lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là triển khai quán triệt thật tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh, tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Tập trung xây dựng và kịp thời ban hành quy chế làm việc, chương trình hành động, chương trình làm việc toàn khóa, chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm bắt tình hình, xử lý dứt điểm đối với các vấn đề phức tạp nổi lên ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời có biện pháp đấu tranh hiệu quả đối với luận điệu xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội Internet để chống phá Đại hội XIII của Đảng (nói xấu các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước); bảo đảm ổn định tình hình, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Triển khai thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ đầu nhiệm kỳ như: Tiếp tục bố trí, phân công cán bộ sau đại hội đảng bộ các cấp; triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ; rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đây là việc có ý nghĩa vô cùng quan trọng ngay đầu nhiệm kỳ: Chú ý cán bộ trẻ, nữ, người dân tộc; chuẩn bị tốt nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch thật cụ thể để tổ chức thực hiện theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả, nhân rộng kinh nghiệm một số mô hình hiệu quả đối với những nơi thực hiện tốt chủ trương này). Đồng thời tiếp tục quan tâm chỉ đạo các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp (nêu gương để tạo sự lan tỏa, lôi cuốn đảng viên và nhân dân làm theo). Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và các kết luận, hướng dẫn của Trung ương về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh giản biên chế.

Tiếp tục nâng lên năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên, gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là đối với tổ chức đảng ở đơn vị sự nghiệp và sản xuất kinh doanh. Quan tâm công tác kết nạp đảng viên, bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng; gắn với quản lý, rà soát, sàng lọc đảng viên, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nên chọn những điểm “nóng”, những vấn đề nổi cộm gây bức xúc trong xã hội, những lĩnh vực nhạy cảm để tiến hành kiểm tra; chú ý nâng cao chất lượng đảng viên, theo phương châm: “Đảng viên tốt, chi bộ mạnh”. Quan tâm đến công tác giám sát. Với phương châm: Kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, giám sát phải mở rộng.

- Ủy ban nhân dân các cấp chủ động cụ thể hóa, tổ chức thực hiện quyết liệt nhiệm vụ năm 2021 theo nghị quyết của cấp ủy cấp mình đề ra, khẩn trương hoàn thành việc xây dựng chương trình, kế hoạch, dự án trọng điểm để thực hiện Nghị

quyết đại hội. Thực hiện tốt việc xây dựng và quản lý quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (quy hoạch kinh tế-xã hội tỉnh trong quý I-2021 xong trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong xây dựng quy hoạch cân cập nhật thật tốt quy hoạch vùng Đồng bằng Sông Cửu Long; trên cơ sở quy hoạch của tỉnh, các ngành khẩn trương quy hoạch từng lĩnh vực, ngành xong quý II-2021). Trong chỉ đạo hết sức lưu ý không cho chủ trương thực hiện các dự án liên quan đến đất rừng dưới bất cứ hình thức nào. Việc cho chủ trương các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật và cần xem xét kỹ lĩnh vực, ngành có yêu cầu phát triển (đặc biệt Phú Quốc), với tinh thần: những dự án, công trình để tạo điểm nhấn Kiên Giang. Chủ động phòng ngừa hiệu quả đại dịch Covid-19, đồng thời tích cực tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Tiếp tục rà soát, cải cách thủ tục hành chính để cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư phát triển; thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng lên thứ hạng năng lực cạnh tranh của tỉnh, đánh giá kỹ vì sao tỉnh ta rớt hạng? Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; củng cố nâng lên chất lượng hoạt động của các chi đoàn, chi hội, tổ hội ở địa bàn dân cư. Chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ các cấp.

** Về phát triển kinh tế*

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhất là tình hình dịch bệnh Covid-19 có thể còn kéo dài nên trong năm 2021 tập trung lãnh đạo khai thác tốt khu vực I và khu vực II, đồng thời đẩy mạnh chỉ đạo khu vực III phấn đấu đạt ở mức cao nhất có thể.

- Khẩn trương rà soát, điều chỉnh hoàn thiện quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Tiếp tục thực hiện tốt cơ cấu lại nông nghiệp, kinh tế nông thôn (thời gian qua vấn đề này ít được quan tâm). Chủ động phòng chống hạn hán, nước mặn xâm nhập. Phát triển mạnh các ngành kinh tế biển gắn với tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng bền vững, quan tâm đầu tư phát triển nuôi trồng thủy sản, quan tâm nuôi biển; tăng cường công tác quản lý đánh bắt hải sản, ngăn chặn tàu thuyền sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời có định hướng, chính sách cho ngư dân.

- Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt Chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Chú trọng xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu: Trong năm 2021, mỗi huyện có 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu trở lên và 2 huyện trở lên được công nhận nông thôn mới.

- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển các ngành thương mại, dịch vụ, du lịch. Mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa nông-thủy sản. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển du lịch đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành du lịch có kế hoạch và xây

dụng kịch bản phát triển du lịch của tỉnh trong thời kỳ có dịch. Tăng cường công tác xúc tiến du lịch. Tích cực huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Chú trọng đào tạo phát triển nhanh nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch.

- Chỉ đạo quyết liệt xây dựng cơ bản 2020, giải ngân đảm bảo theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ.

- Triển khai thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025. Tập trung nguồn vốn cho xây dựng nông thôn mới, giao thông nông thôn, nâng cấp các đô thị (theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh tỷ lệ đô thị hóa khoảng 41,45%; đô thị Phú Quốc, đô thị Rạch Giá đạt loại I vào đầu năm 2023). Thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước; tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển.

- Tăng cường quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Làm tốt công tác quản lý quy hoạch, nhất là về sử dụng đất đai, xây dựng, bảo vệ rừng (tuyệt đối không được vi phạm đất rừng, đặc biệt trên địa bàn huyện Phú Quốc...), bảo vệ môi trường (đối với huyện Phú Quốc, thành phố Rạch Giá và Hà Tiên cần chú ý làm tốt công tác bảo vệ môi trường).

** Về văn hóa-xã hội*

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả chính sách an sinh xã hội, các giải pháp giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng một số công trình văn hóa như: Tượng đài Bác Hồ tại huyện Phú Quốc; phục dựng Khu căn cứ của Tỉnh ủy tại U Minh Thượng, Trung tâm hội nghị của tỉnh (Giao UBND tỉnh chọn vị trí, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong quý I-2021).

- Quan tâm chỉ đạo nâng lên chất lượng giáo dục đào tạo. Thực hiện tốt các chính sách phát triển giáo dục-đào tạo cho vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo.

- Tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Đưa Bệnh viện Đa khoa tỉnh và một số bệnh viện chuyên khoa để đi vào hoạt động, phục vụ yêu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân (trước Tết Nguyên đán).

** Quốc phòng-an ninh và công tác đối ngoại*

Tập trung lãnh đạo giữ vững chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ; đảm bảo ổn định tình hình biên giới, biển đảo. Tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm hình sự và tệ nạn ma túy, buôn lậu, vận chuyển người qua lại biên giới trái phép. Bảo đảm tuyệt đối an toàn xã hội trong các ngày lễ, tết, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

** Công tác dân tộc, tôn giáo*

Tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về dân tộc, tôn giáo.

3. Về báo cáo tình hình ước thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước năm 2020 và dự toán năm 2021 của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh

Đề nghị lãnh đạo khai thác tốt nguồn thu, phục vụ đầu tư phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Chi ngân sách phải đảm bảo đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả.

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan hoàn thiện kế hoạch thu-chi ngân sách thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh và triển khai thực hiện.

4. Về tờ trình kế hoạch đầu tư công năm 2021 của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh

Thống nhất theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp kế hoạch đầu tư công năm 2021. Lưu ý việc phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách đảm bảo theo đúng các nguyên tắc, tiêu chí và định mức mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến. Tiếp tục tranh thủ thêm nguồn đầu tư của Trung ương và đầu tư ngoài xã hội tốt hơn.

Thưa các đồng chí!

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, là năm có ý nghĩa rất quan trọng, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 sẽ tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đề ra. Do vậy, tôi đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với vị trí công tác của mình phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo quyết liệt vì sự lớn mạnh của Đảng, vì cuộc sống của nhân dân tỉnh ta. Tôi tin tưởng rằng: Với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt chúng ta sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

Cuối cùng, chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
